



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น
ตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งประเภทวิชาการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย มีความประสงค์
รับโอนพนักงานส่วนตำบล พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
และตำแหน่งประเภทวิชาการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารและตำแหน่งประเภทวิชาการที่ว่าง
ตามแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๔-พ.ศ.๒๕๖๖) เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนตำบล ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย
เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การ
เลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๒ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข การคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้น
เงินเดือน (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑๕) พ.ศ. ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรับโอนพนักงาน
ส่วนตำบลสายงานผู้บริหารและตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้

๑. ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

- ผู้อำนวยการกองคลัง จำนวน ๑ อัตรา
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๓-๐๔-๒๑๐๒-๐๐๑

๒. ตำแหน่งประเภทวิชาการ

- นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน ๑ อัตรา
เลขที่ตำแหน่ง ๖๕-๓-๐๔-๓๒๐๑-๐๐๑

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ส่วนตำบลพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น ในตำแหน่ง ประเภท ระดับเดียวกัน กับตำแหน่ง
ที่ว่าง และมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สามารถยื่นคำร้องขอโอน หนังสือยินยอม
จากผู้บังคับบัญชา หนังสือรับรองความประพฤติ สำเนาคุณวุฒิการศึกษา พร้อมแนบสำเนาทะเบียนประวัติ
เพื่อประกอบการพิจารณารับโอน ได้ที่สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก
อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย โทรศัพท์ ๐-๕๕๖๕-๙๒๔๑ ในวันและเวลาราชการ

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายมาณพ กาวิละปัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก